

Quy Hoạch Khu Vực Thung Lũng Tây San Gabriel: Tầm Nhìn và Chiến Lược Tăng Trưởng

1. Tầm Nhìn

Tầm nhìn bao quát của Quy Hoạch Khu Vực Thung Lũng Tây San Gabriel (WSGVAP) được cô đọng qua sáu tuyên bố tầm nhìn sau đây nhằm thể hiện tầm nhìn cho tương lai. Những tuyên bố tầm nhìn này cung cấp nền tảng giúp phát triển chiến lược tăng trưởng và bảo tồn, cũng như các mục tiêu, chính sách, và hành động triển khai cho WSGVAP.

2. Chiến Lược Tăng Trưởng

1. TĂNG TRƯỞNG HÀI HÒA VÀ ĐỒNG NHẤT

West San Gabriel Valley (WSGV) là một bức tranh cộng đồng sống động, nơi tăng trưởng cân bằng và bảo tồn thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa. Các khu dân cư cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày trong khoảng cách có thể đi bộ và thúc đẩy cộng đồng xoay quanh các doanh nghiệp địa phương và khu phát triển tích hợp liền mạch. Không gian xanh, không gian hỗn hợp nhiều chức năng, và bảo tồn lịch sử làm phong phú thêm cho mỗi cộng đồng, biến WSGV trở thành mô hình sống bền vững và toàn diện.

2. CÁC CỘNG ĐỒNG HƯỚNG KẾT NỐI VÀ ĐI BỘ THUẬN TIỆN

WSGV phát triển mạnh mẽ thành một mạng lưới các khu dân cư được kết nối và dễ dàng tiếp cận. Đường phố chúng tôi tràn ngập cây xanh, ánh sáng, biển báo chỉ đường và không gian mở, góp phần tạo nên đặc trưng cộng đồng, thuận tiện cho người đi bộ và đi xe đạp. 'Những con đường lành mạnh' cùng các lối đi lấy cộng đồng làm trung tâm và đảm bảo khả năng di chuyển cho tất cả mọi người, biến lối sống năng động trở thành lựa chọn tự nhiên của cư dân, đồng thời thúc đẩy tinh thần cộng đồng gắn kết, sôi động.

3. GẮN KẾT VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI MẠNH MẼ

Bản sắc và văn hóa cộng đồng được củng cố thông qua không gian đa chức năng có thể dễ dàng tiếp cận trong cộng đồng WSGV. Không gian cộng đồng và cơ sở hạ tầng thúc đẩy hoạt động vui chơi, gắn kết xã hội, hòa nhập văn hóa, khám phá, ăn uống, giải trí để mọi người thuộc mọi lứa tuổi và nền văn hóa đều có thể tận hưởng.

4. MỘT VÙNG ĐẤT PHÁT TRIỂN VÀ THÂN THIỆN VỚI DOANH NGHIỆP

WSGV có môi trường thân thiện với doanh nghiệp, luôn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, doanh nhân khởi nghiệp, và tổ chức phi lợi nhuận. Cân bằng giữa việc làm và nhà ở tại địa phương được cải thiện thông qua tăng cường khả năng tiếp cận đào tạo lực lượng lao động, hợp tác với các nhà tuyển dụng mục tiêu, và nguồn lực phát triển kỹ năng để kết nối thành viên cộng đồng với cơ hội nghề nghiệp chất lượng cao và được trả lương cao tại địa phương.

5. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG BỀN VỮNG

Khung cảnh thiên nhiên trù phú của WSGV bao gồm các khu bảo tồn, không gian mở rộng lớn, vùng đất chưa phát triển, sườn đồi tuyệt đẹp, và tài nguyên nước được bảo tồn, nâng cao, và phục hồi. Môi trường xây dựng trong Khu Vực Quy Hoạch sẽ là nơi sạch sẽ hơn, lành mạnh hơn cho mục đích sống, làm việc và giải trí, nhờ chất lượng không khí được cải thiện, tăng cường đa dạng sinh học, kết nối môi trường sống hoang dã, mở rộng năng lượng tái tạo, và tăng cường tiếp cận không gian mở rộng lớn cũng như các khu bảo tồn.

6. RA QUYẾT ĐỊNH CÔNG BẰNG

Mọi thành viên trong cộng đồng WSGV, bất kể chủng tộc, dân tộc, thu nhập, trình độ học vấn, v.v., đều được tiếp cận cơ hội như nhau. Các thành viên trong cộng đồng cảm thấy được trao quyền và khuyến khích tham gia tích cực vào quá trình quy hoạch và ra quyết định công. Các quyết định về sử dụng đất đều xem xét các nhu cầu đa dạng của tất cả cư dân, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, để đảm bảo phân bổ công bằng các nguồn lực và tiện nghi, giải quyết những bất công về môi trường cũng như hỗ trợ cho sức khỏe, an toàn và phúc lợi của tất cả cư dân.